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   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖7  เวลา 09.3๐ น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 
************************************* 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุรเดช  มโนนำ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. นายกฤษฎา  จะป๋า   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
3. นายคำปัน  คำวิชัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมู่ 1 
4. นายสี  คำวัง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมู่ 6 
5. นายสมชัย   พัฒนาศิริกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมู่ 5 
6. นายสุรเดช   สะกะแฮ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกืด้ช้าง หมู่ 7 
7. นายสมบูรณ์   ถนอมวิทยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง หมู่ 8 
8. นางสาวนวภสัร์  ปินตา  เลขานุการสภาฯ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายดัสกร    ศรดีวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 
2. นายสามารถ  แซ่โซ้ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง คนที่ 1 
3. นายปรีดา  นาพา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง คนที ่2 
4. นายบุญทวน  หมายมั่น เลขานุการนายกฯ 
5. นายขันธ์ชัย  ลิ้มพูล  หัวหน้าสำนักปลัด 
6. นางสุจิตรา  บุญสูง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
7. นายประกาศิต ริยะตา  นายช่างโยธาฯ 
8. นายธีรศานต์  ศรกีาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปฯ 
9. นางสาวตะวันฉาย รินชัย  เจ้าพนักงานพัสดุฯ 
10. นางอ้อมจิตร อยู่ดี  พนักงานจ้างทั่วไป 
11. นางสาวจีรวรรณ อินทรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลฯ 
12. นายบดินทร์  จันต๊ะ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ฯ 
13. นางธีรานุช  ศรีกาญจน์ นักวิชาการพัสดุฯ 
14. นางสาวศภุลักษณ์ เสวิกา  จพง.การเงินฯ 
15. นางประภาพร โกศิลป์  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
16. นางสาวยุวธิดา สาระจันทร์ นวก.การเงินและบัญชีฯ 
17. นางสาววิลัยวรรณ กันญาณะ พนักงานจ้างทัว่ไป 
18. นางสาวสุธิดา ทากอนแก้ว พนักงานจ้างทั่วไป 
19. นางสาววาทะณี บุญรอด  พนักงานจ้างทั่วไป 
20. นายโชตวิิทย์ อนันตวริศกุล เจ้าพนักงานธุรการฯ 
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เริ่มประชุมเวลา   09.3๐  น. 
 
ระเบียบวาระที ่1 
นายสุรเดช มโนนำ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่2 
 
นางสาวนวภัสร์  ปินตา
(เลขาฯสภา อบต.) 
 
นายสุรเดช  มโนนำ 
(ประธานสภา อบต.) 
มติทีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
- การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.ฯ 
 ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบ
โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ และกำหนดแนวทางดำเนินการขับเคลื่อนเพ่ือ
เตรียมรับการทวนสอบภายใต้โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนฯ ทั้งในระดับ
อำเภอและอปท. โดยขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ อย่างถูกวิธีให้กับ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยกลไกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคี
เครือข่าย เพ่ือให้เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นและเกิดความยั่งยืนใน
การดำเนินโครงการฯ ทั้งนี้ขอท่านสมาชิกประชาสัมพันธ์ประชาชนในหมู่บ้าน
จัดทำถังขยะเปียกอย่างน้อยหลังคาเรือนละ 1 จุด ตัวอย่างตามเอกสารแนบ 
- การมอบอำนาจให้ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ฯ ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีฯ 
 ตามที่กรมป่าไม้ได้ออกคำสั่งที่ 1283/2567 ลว. 25 เม.ย. 2567 
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-13 และผู้ทำ
หน้าที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาฯปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมป่าไม้ มีสาระสำคัญคืออธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายภารกิจในการพิจารณา
อนุญาตการเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าให้กับผู้ อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ ส่งผลดีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะดำเนินโครงการต่างๆ
เพ่ือทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการ
ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนตำบลกื้ดช้าง 
 
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 
สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมือ่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง สมัยแรก ครั้งที่ 
1 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สาระสำคัญข้อความอ่ืน
ถูกต้องแล้ว ไม่มีข้อแก้ไข ขอเชิญท่านสมาชิกฯตรวจสอบร่วมกันอีกครั้ง  
 หากท่านสมาชิกตรวจสอบแล้วมีข้อความใดตกหล่น ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม
เชิญครับ หากไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอมติที่ประชุม 
 รับรอง 
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ระเบียบวาระท่ี 3 
 
 
นายดสักร ศรีดวงแก้ว 
(นายกอบต.กื้ดช้าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 
- ความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ได้แก่ รถตักหน้าขุดหลัง และรถบรรทุกแบบเทท้าย คณะกรรมการได้
ดำเนินการตรวจรับครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
เปิดกรอบสรรหาผู้มีความสามารถเพ่ือแต่งตั้งเป็นพนักงานขับเครื่องจักรกล
ดังกล่าวต่อไป  
- รางระบายหน้าหย่อมบ้านหล่ายหน้า 
 ได้ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงรางระบายน้ำถนนทางหลวงชนบท
บริเวณหย่อมบ้านหล่ายหน้า ขณะนี้ทางหลวงชนบทได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ปรับปรุงรางระบายน้ำแล้ว น่าดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2567 
- การเฝ้าระวังเหตุสาธารณภัยในห้วงฤดูฝน 
 ในห้วงฤดูฝนที่จะมาถึงหากเกิดเหตุสาธารณภัยในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น
น้ำป่า วาตภัย ดินสไลด์ ต้นไม้ล้ม หรือเหตุใดๆที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนใน
หมู่บ้าน ขอท่านสมาชิกสภาแต่ละหมู่บ้านเข้าถึงพ้ืนที่เกิดเหตุรวบรวมข้อมูลความ
เสียหายร่วมกับงานป้องกันฯซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง 
เพ่ือสามารถดำเนินการช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างทันท่วงที 
- เรื่องการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน 
 ตามที่ท่านประธานสภาฯได้เกริ่นเรื่องถังขยะเปียกลดโลกร้อน อยากให้
ท่านสมาชิกช่วยเน้นย้ำชาวบ้านดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกทุกๆครัวเรือน  
สอดคล้องกับโครงการคัดแยกขยะที่ประชาชนได้คัดแยกรวบรวมถุงพลาสติก 
โดยเจ้าหน้าที่อบต.ได้นำร่องออกจัดเก็บในหมู่ที่ 1,2,4 และ 6 เป็นประจำทุกๆ
เดือน ผลการดำเนินการได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชน ซ่ึงสามารถลดปริมาณ
ขยะในบ่อขยะของหมู่บ้านได้ในภาพรวม 
- สรุปสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ตำบลกื้ดชา้ง 
 ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แตงได้สรุปจำนวน
จุดความร้อนอำเภอแม่แตง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 พฤษภาคม 2567 
โดยตำบลกื้ดช้างมีจำนวนจุดความร้อนสูงสุดอันดับหนึ่งของอำเภอ 127 จุด 
จากที่ดูในภาพรวมแล้วจุดความร้อนที่พบส่วนมากอยู่ในพ้ืนที่เขตติดต่ออำเภอ 
เช่น บริเวณสันป่าเกี๊ยะ บริเวณหย่อมบ้านป่ากล้วย ซ่ึงเป็นพ้ืนที่เข้าถึงยาก สูงชัน
และติดไฟนาน ซึ่งในปีหน้าอาจจะต้องขอความร่วมมือสมาชิกสภาลงพ้ืนที่ทำ
ความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องการบริหารเชื้อเพลิ ง เพ่ือเป้าหมายในการลด
จำนวนจุดความร้อนของตำบลเราต่อไป 
- ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 
 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯในพ้ืนที่เขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง 
จำนวน 2 โครงการ คือ 1) โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านป่าข้าวหลามฯ  
2) โครงการขยายเขตไฟฟ้าบ้านป่าข้าวหลามฯ ขณะนี้อธิบดีกรมอุทยานฯได้ลง
นามอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะได้ดำเนินการ
ก่อสร้างตามวัตถุประสงค์โครงการฯต่อไป 
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มติที่ประชุม 
 
นายขันธ์ชัย ลิ้มพูล 
(หวัหน้าสำนักปลัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
 
 
 

- ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แตง 
 ข้าพเจ้า นายดัสกร ศรีดวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 
ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่า ป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าแม่แตง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้พ้ืนที่เป็น
สถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2565 ข้อ 6 (4) หลักฐานการแจ้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่ทราบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบำรุงรักษา
โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานโดยการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จำนวน 7 สายทาง ดังนี้ 
1) รหัสสายทาง ชม.ถ.102-003 สายทางบ้านผาปู่จอม – ปางสัก - เขตตำบล
อินทขิล 
2) รหัสสายทาง ชม.ถ.102-006 สายทางบ้านเมืองก้ืด – หย่อมบ้านห้วยกุ๊บก๊ับ 
3) รหัสสายทาง ชม.ถ.102-007 สายทางบ้านต้นขาม - หย่อมบ้านผาแดง 
4) รหัสสายทาง ชม.ถ.102-010 สายทางบ้านเมืองก้ืด - ซอยห้วยป่าหก 
5) รหัสสายทาง ชม.ถ.102-011 สายทางบ้านเมืองก้ืด - ซอยห้วยจะเร 
6) รหัสสายทาง ชม.ถ.102-012 สายทางบ้านเมืองก้ืด – ซอยห้วยเมี่ยง 
7) รหัสสายทาง ชม.ถ.102-013 สายทางบ้านแม่ตะมาน - ซอยวังน้ำหยาด 
 ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง จึงมีความจำเป็นต้องเสนอญัตติ 
เรื่อง ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภา
พร้อมรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ทราบ  
 
3.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสำนักปลัด 
 เรื่องสืบเนื่องจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งเป็นนโยบายของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมอบให้อปท.ประสานชาวบ้านดำเนินการ
จัดทำถังขยะเปียก เหตุผลในการทำเนื่องจากขยะเปียกเมื่อมารวมกันจะเกิด
ปฏิกริยาเป็นก๊าซ เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อน อีก
ทั้งเศษอาหารเมื่อชาวบ้านทิ้งลงพ้ืนอาจจะมีแมลงมาตอมอาจเป็นสาเหตุของการ
แพร่ระบาดของเชื้อโรค ฉะนั้นจึงมีความจำเป็นในการดำเนินโครงการถังขยะเปียก
ลดโลกร้อนขึ้น อีกทั้งทางจังหวัดจะมีการลงมาตรวจพ้ืนที่แต่ละตำบล และขอ
ความร่วมมือจัดทำถังขยะอย่างน้อยตำบลละ 50 ครัวเรือน ขณะนี้ทางอบต.ได้ขอ
ความร่วมมือพนักงาน และญาติพ่ีน้องจัดทำ ปัจจุบันได้ประมาณ 25 ครัวเรือน 
จึงขอความร่วมมือสมาชิกสภาฯประชาสัมพันธ์ชาวบ้านจัดทำถั งขยะเปียก 
ขั้นตอนตามเอกสารที่แนบ เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลรายงานจังหวัดต่อไป 
 ทราบ 
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นางสุจิตรา บุญสูง 
(ผู้อำนวยการกองคลัง) 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม 
 
 
นายทวีรัตน์ อินทนนท์ 
(รก.ผอ.กองการศึกษา) 
 
 
มติที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
นายดัสกร  ศรีดวงแก้ว 
(นายกอบต.กื้ดช้าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองคลัง 
 ขอนำเรียนสถานะการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 
ประมาณการรายรับ ตั้งไว้ 40,700,000 บาท 
รายรับจริง  26,260,577.78 บาท 
รายจ่ายจริง  21,697,930.55 บาท 
ผลต่าง     4,562,647.23 บาท 
 ท่านสมาชิกฯสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมได้จากเอกสารประกอบที่
ได้ส่งมอบให้ทุกท่าน 
 ทราบ 
 
3.4 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกองการศึกษาฯ 
 ขอประชาสัมพันธ์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ กองการศึกษาฯ  
มีกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา โดยจะมีกิจกรรมหล่อ
เทียนพรรษาเพ่ือถวายให้แก่วัดใน เขตพ้ืนที่ ตำบลกื้ดช้าง กำหนดการจะ
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 
 ทราบ 
 
เรื่องเพื่อพิจารณา 
4.1 ขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕67 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ 
 ข้าพเจ้า นายดัสกร  ศรีดวงแก้ว ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลกื้ดช้าง ขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕67 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป งาน
บริหารงานคลัง หมวดค่าครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้ 
รายการที่ 1 
โอนเพิ่ม 
หน่วยงาน กองคลัง 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน (เพ่ือจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว) 
  งบประมาณ 2,200  บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 
โอนลด 
หน่วยงาน กองช่าง 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (งบประมาณก่อนโอน
  ลด 258,000 บาท) 
  งบประมาณ 2,200  บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) 



6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 5 
นายปรีดา  นาพา 
(รองนายกฯ) 
 
 
 
 
นายดัสกร  ศรีดวงแก้ว 
(นายกอบต.กื้ดช้าง) 
 

(ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง) 
รายการที่ 2 
โอนเพิ่ม 
หน่วยงาน กองคลัง 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภท  ครุภัณฑ์สำนักงาน (เพ่ือจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว) 
  งบประมาณ 6,200  บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  (ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป/งานบริหารงานคลัง) 
โอนลด 
หน่วยงาน กองช่าง 
งบ  ลงทุน 
หมวด  ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภท  ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (งบประมาณก่อนโอน
  ลด 258,000 บาท) 
  งบประมาณ 6,200  บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
  (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง) 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2563 ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  ขอได้โปรด
นำเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้างเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 มีมติเรื่อง “ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕67 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ” ดังนี้  
องค์ประชุมสภาอบต.กื้ดช้าง จำนวน 8 ท่าน ครบองค์ประชุม 
 เห็นชอบ  7  เสียง 
 ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
 งดออกเสียง 1 เสียง 
ขาดประชุม ไม่มี ,ลาประชุม ไม่มี, ไม่อยู่ในที่ประชุม ไม่มี 
 
เรื่องอ่ืนๆ 
 รายงานความคืบหน้าโครงการบ้านพอเพียงของสภาองค์กรชุมชนเฟสที่ 
1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้รับงบประมาณเพ่ือซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 8 
หลัง ดำเนินการเสร็จแล้ว 7 หลัง คาดว่าจะดำเนินการเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคมนี้ครับ ในส่วนของโครงการบ้านพอเพียงเฟสที่ 2 คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ลงพ้ืนที่เรียบร้อยแล้วจะมีการดำเนินโครงการต่อหลังจากโครงการ
บ้านพอเพียงเฟสที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ขอฝากท่านสมาชิกและผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการบ้าน
พอเพียง ทำงานร่วมกับสภาองค์กรชุมชน ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการลงพ้ืนที่ประเมิน
สิทธิ์ ขั้นตอนการซ่อมสร้าง เพ่ือสร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันที่ดีในชุมชน 
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นายกฤษฎา จะป๋า 
(รองประธานสภาฯ) 
 
 
 
นายดัสกร  ศรีดวงแก้ว 
(นายกอบต.กื้ดช้าง) 
 
 
 
 
 
 
นายสามารถ แซ่โซ้ง 
(รองนายกฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
นางสาวนวภัสร ์ปินตา 
(เลขานุการสภาฯ) 
 
นายดัสกร  ศรีดวงแก้ว 
(นายกอบต.กื้ดช้าง) 
นายสุรเดช  มโนนำ 
(ประธานสภา อบต.) 
 
ปิดประชุม 

 ขอนำเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหมู่บ้านสบก๋ายในหลายๆ
หย่อมบ้าน ได้แก่ 1) เรื่องไฟกิ่งบ้านสบก๋าย และหย่อมบ้านห้วยปู่ทอง 2) เรื่องท่อ
น้ำประปาภูเขาหย่อมบ้านโป่งแง่น 3) ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำหย่อมบ้านทุ่งยั๊วะ 4) เรื่องท่อน้ำประปาภูเขาบ้านสบก๋าย 5) เรื่องสัญญาน
โทรศัพท์หย่อมบ้านห้วยปู่ทอง 
 เรื่องไฟกิ่งขอท่านเขียนคำร้องพร้อมรายละเอียดเพ่ือจะได้สั่ งการ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ เรื่องท่อน้ำประปาภูเขาท่ีเสียหายแต่ละหย่อมบ้าน
เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัยที่ทำให้ระบบประปาภูเขาเสียหายขอท่านสมาชิกรีบ
รวบรวมความเสียหายรายงานเพ่ือขอรับความช่วยเหลือทันที ซึ่งปัจจุบันเหตุ
ล่วงเลยมานานอาจจะส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชน 
เรื่องโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำขณะนี้ดำเนินการจ้างเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่าง
รอผู้รับจ้างลงงาน ส่วนเรื่องสัญญานโทรศัพท์ผมได้ทำหนังสือประสานไปยังบริษัท 
Ais เรียบร้อยแล้วบรรจุลงในแผนการดำเนินงานจะมีการขยายสัญญานเร็วๆนี้ 
 ประชาสัมพันธ์ปัจจุบันสนามกีฬาบ้านผาปู่จอมดำเนินการปรับปรุงเสร็จ
แล้วมีความกว้างขวางขึ้น ท่านสมาชิกสามารถขอใช้สถานที่จัดกิจกรรมได้นะครับ 
และเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ได้รับมอบหมายจากท่านนายกร่วมประชุมถอด
บทเรียนเรื่องไฟป่าอำเภอแม่แตง สรุปปัญหา ได้แก่ ปัญหาการดับไฟบริเวณ
รอยต่อเขตตำบล เรื่องการเข้าพ้ืนที่ดับไฟป่าในที่เข้าถึงยากส่งผลให้เกิดไฟไหม้
ต่อเนื่องหลายวัน และในนามตัวแทนของประชาชนบ้านผาปู่จอม ขอขอบคุณท่าน
นายกอบต.กื้ดช้าง ที่ได้ประสานขอทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปรับปรุงถนนสายทางเชื่อมตำบลอินทขิล ประชาชนได้รับความสะดวกในการ
คมนาคมเส้นทางดังกล่าว ขอบคุณครับ 
 สอบถามการขอเช่าสนามกีฬาของรร.อนุบาลอบต.กื้ดช้าง 2 บ้าน 
แม่ตะมาน เอกชนสอบถามว่าสามารถขอเช่าได้หรือไม่ เพ่ือจัดแข่งกีฬาและซ้อม
ทีม   
 ตามวัตถุประสงค์การก่อสร้างสนามกีฬาดังกล่าวมีไว้เพ่ือบริการประชาชน
ในพ้ืนที่ ซึ่งหากมีการเช่าหรือขอใช้อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วไปได้ 
 มีสมาชิก หรือผู้บริหารท้องถิ่นท่านใดมีความประสงค์จะอธิปรายซักถาม
ประเด็นอ่ืนใดอีกหรือไม่หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องใดแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุก
ท่านเข้าร่วมประชุมสภาฯในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน จึงขอปิดการประชุม 
เวลา 14.00 น. 
 

ลงชื่อ         ผู้บันทึกการประชุม 
          (นางสาวนวภัสร ์ปินตา) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง  
 
 
 ลงชื่อ           ผู้รับรอง 
   (นายสุรเดช  มโนนำ) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง ได้ตรวจรายงาน   
การประชุมสภา อบต.กื้ดช้าง สมัยประชุม ส มัยสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจำปี  พ.ศ. 2567 วันที่   
20 พฤษภาคม 2567 และขอรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ  
 
 

 ลงชื่อ                 ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ 
     (นายคำปัน คำวิชัย) 
 
 

ลงชื่อ         กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ    
         (นายสี  คำวัง)  
 
  

 ลงชื่อ                 กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุมฯ 
       (นางสาวนวภัสร ์ปินตา) 
 


